
( 1 ) 

รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ครั้งที่  4/ 2563 
เมื่อวันพุธที่  8  เมษายน  2563 

โดยประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ) 
------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ชาญ ถนัดงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล   คุ้มทรัพย์      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ดร. สิริเบญจา กอวัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายดิษพงศ์   พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
18. นายอมรเทพ สีนวนสูง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
20. นายบุญช่วย  เจริญผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
21. นายชัยศักดิ์  คล้ายแดง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
22. นายธนวิทย์   ลายิ้ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
23. นางสาวอรอนงค์   สรรเสริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ ศรีเมืองธน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
26. นางฉัตรกาญจน์   ดรุมาศ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
27. นางสาวจุฬาณี ทาเท่ียง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ว่าที่ร้อยตรีขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   (ลาป่วย) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ ์ อยู่ส าราญ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน 
2. นายยศกร สายมั่น รักษาราชการแทน 
   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
3. นางสาวปวีณา แจ้งสกุล นิติกรปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ภัยวิมุติ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. นายพิษณุวัตร   สุจวิพันธ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
7. นางสุวิมล เจียรธราวานิช อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
8. ดร. สายฝน ชัยรุ่งเรือง อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ 
9. ดร. ปริญญา ศรีสัตยกุล อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10. ดร. ภาณุเดช แสงสีด า อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12. นางสาวชฎาพร จักรทอง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1 ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

  -  ไม่มี  - 

1.2 อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ติดประกาศมาตรการป้องกัน 
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ทั้ง  3  พ้ืนที่  คือ เทคนิคกรุงเทพฯ  บพิตรพิมุข และพระนครใต้  
โดยได้ติดประกาศมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  และมีมาตรการคัดกรองบุคคล
ที่มีความประสงค์ขอเข้าพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ด้วยการตรวจวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ  ใส่หน้ากาก
อนามัย  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  ซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมอบหมายให้ นายชัยศักดิ์  
คล้ายแดง ผู้ช่วยอธิการบดี  และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ แทนคณาจารย์  เป็นประธาน                                   
ในการด าเนินการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   สอบถามว่า ได้ทราบว่า                        
มหาวิทยาลัยสร้างอุโมงค์คัดกรองและฆ่าเชื้อ  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ชี้แจงว่า ขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ สร้างอุโมงค์คัดกรองและติดตั้งอุปกรณ์พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส  ซึ่งน้ ายาฆ่าเชื้อ              
จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  รวมถึงติดตั้งแสงยูวีเพ่ือก าจัดเชื้อไวรัสอีกด้วย 
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ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า มหาวิทยาลัย                      
มีนโยบายในการที่จะบริจาคอุโมงค์คัดกรองและฆ่าเชื้อหรือไม่ เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบ                 
การบริการทางสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายในต้นทุนที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย  
โดยบริจาคจ านวน 10 – 20  ชุด  และแสดงความคิดเห็นว่า การติดตั้งแสงยูวีเพ่ือก าจัดเชื้อไวรัสนั้น แสงยูวี 
อาจท าให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังได้  ขอให้ศึกษาอย่างรอบคอบก่อนด าเนินการติดตั้ง 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ชี้แจงว่า 
มหาวิทยาลัยได้มีการบริจาคหน้ากากอนามัย  และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชาย       
บ้านมหาเมฆ  และหากอุโมงค์คัดกรองและฆ่าเชื้อในชุดแรกเสร็จสมบูรณ์แล้ว  มหาวิทยาลัยจะประสาน                     
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือบริจาคอุโมงค์ดังกล่าวต่อไป 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า 
อุโมงค์คัดกรองและฆ่าเชื้อ มีคุณสมบัติการใช้งานอย่างไรบ้าง  ระยะเวลาการด าเนินงานนานแค่ไหน                     
มีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในประเทศ ได้สร้างอุโมงค์ในแบบเดียวกันหรือไม่ 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ชี้แจงว่า                     
เป็นอุโมงค์ตรวจวัดอุณหภูมิและพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณร่างกายของบุคคลที่เดินผ่านเข้าอุโมงค์ โดยอุโมงค์                      
มีความยาว  1.5  เมตร  เป็นผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์เพ่ือไว้ใช้คัดกรองบุคลากร                
และนักศึกษา เมื่อเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย  ใช้ระยะเวลาสร้างภายใน  1  เดือน  ส่วนมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ   
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ก็มีการจัดสร้างอุโมงค์เช่นนี้เหมือนกัน 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   สอบถามว่า                         
ในการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ ต้องใช้ปริมาณการพ่นแค่ไหน ที่จะไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน  และต้องใช้งบประมาณ
ต้นทุนเท่าไหร่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร  
ชี้แจงว่า ขณะนี้มีการออกแบบ  2  รูปแบบ  คือแบบโค้ง  และแบบสี่เหลี่ยม  หลักการเบื้องต้นจะมีการใช้                          
ถังบรรจุน้ ายาข้างละ  35  ลิตร  และใช้หัวสเปรย์ท าให้ของเหลวแตกออกเป็นฝอย  โดยสามารถใช้ได้
ประมาณ  100  คน ในระยะที่ก าหนดไว้  และยังไม่ได้ก าหนดต้นทุน 

อีกท้ังยังมีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประดิษฐ์เตาเผา
หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว  เพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีกด้วย 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ 

1.3   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ว่าที่ร้อยตรีขันธ์ชัย  วิจักขณะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                  
ลาประชุม  เนื่องจากเขา้โรงพยาบาล 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/ 2563 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/ 2563 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 3/ 2563  เมื่อวันพุธที่  4  มีนาคม  2563  จ านวน  22  หน้ากระดาษ  
และเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ)  3  วาระ  จ านวนรวม  8  หน้ากระดาษ  
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ   
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/ 2563  โดยไม่มีการแก้ไข 
2. เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ)  ครั้งที่ 3/ 2563

จ านวน  3  วาระ  จนกว่าจะมีก าหนดการจากมหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ชี้แจงความคืบหน้า
การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่า ฝั่งบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลกรุงเทพ โฉนดเลขที่ 781 ขนาดที่ดิน 786.75 ตารางวา  โดยเบื้องต้นมีการจัดท าประกาศ                   
เพ่ือใหผู้้ประกอบการที่สนใจ เสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัยโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของการบริหารและ
การจัดหาเงินรายได้จากทรัพย์สิน  แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)                
จึงจ าเป็นต้องเลื่อนการประชุมของคณะกรรมการจัดหาเงินรายได้ออกไป  และจะก าหนดการประชุม               
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง  พร้อมกับก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นตามข้อบังคับ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามว่า เมื่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ งที่2/ 2563 สภามหาวิทยาลัยได้                       
ให้มหาวิทยาลัยทบทวนการคัดเลือกบริษัทที่จะเป็นผู้ด าเนินการพ้ืนที่ประกอบการ ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนใด  

นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ชี้แจงว่า เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส  ตามกฎระเบียบว่าด้วยการให้เช่าพ้ืนที่ตั้งแต่  3  ปี ขึ้นไป  จะต้องมีการประกาศ                         
และให้น าเสนอรายละเอียดของ Term of Reference (TOR)  ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการร่างประกาศ
ของผู้สมัคร  เพ่ือให้ผู้สมัครเสนอมาได้ถูกต้องตามประกาศ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ขอให้ นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  พิจารณา                     
ถึงประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาถึงค่าเช่าพ้ืนที่ตารางเมตรละเท่าไร ระบุให้ชัดเจน                 
ซ่ึงจะท าให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ ได้เร็วขึ้น 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย  มหาวิทยาลัยจึงต้องออกประกาศให้ถูกต้อง  และพิจารณาถึงประโยชน์                 
ต่อมหาวิทยาลัยที่จะได้รับสูงสุด  จึงเห็นสมควรให้ยื่นข้อเสนอใหม่  และน าเสนอหัวข้อประโยชน์ที่นักศึกษา
จะได้รับ เพ่ิมเติม 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยโครงการบริการ
วิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ พ.ศ. .... 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 2/ 2563                     
ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2563 อนุมัติหลักการจัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                   
ว่าด้วยโครงการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ พ.ศ. .... เพ่ือเป็นการปรับปรุงจากกฎหมายเดิม                   
(ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในสถาบัน พ.ศ. 2545)                               
ที่ใช้บังคับเป็นระยะเวลานานแล้วให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการด้านการบริการวิชาการที่ เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ภาคเอกชนในด้านต่าง ๆ                                           
และได้สนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจด้วย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับ                         
การบริการวิชาการหรือการบ่มเพาะธุรกิจดังกล่าว 

โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มอบหมายให้คณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายกฎระเบียบ ด าเนินการแก้ไข             
ให้เป็นไปตามหลักการของสภามหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยโครงการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ พ.ศ. .... ที่ได้ด าเนินการ
แก้ไขตามหลักการของสภามหาวิทยาลัยแล้ว ดังนี้ 

โดยสาระส าคัญสรุปที่แก้ไขซึ่งแตกต่างไปจากหลักการของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ (ข้อ 8)   
จากหลักการของสภามหาวิทยาลัยเดิมก าหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่                 

และอ านาจในการพิจารณาข้อก าหนด ข้อเสนอโครงการก่อนน าเสนอกับหน่วยงานที่เปิดรับข้อเสนอ                      
โดยมีข้อสังเกตว่าการจัดโครงการแต่งละโครงการจะต้องด าเนินการประกวดราคาตามกฎหมาย                  
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ  ซึ่งมีกรอบระยะเวลาการด าเนินการที่ชัดเจน แต่การก าหนดให้คณะกรรมการฯ 
จะต้องประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการก่อนนั้น อาจจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการปฏิบัติงานได้ 
ประกอบกับการพิจารณาโครงการต่าง ๆ มีหัวหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบโครงการเบื้องต้นและกองคลัง                   
มีหน้าที่ตรวจสอบให้ค าปรึกษา  ให้ค าแนะน า ก่อนที่จะเสนอโครงการต่ออธิการบดีเพ่ืออนุมัติ  (ข้อ 11)              
จึงเห็นควรให้ตัดความดังกล่าวในร่างออก 

(2) การจ่ายเงินภายในโครงการ (ข้อ 14 และข้อ 15) 
การอนุมัติการจ่ายเงินภายในโครงการให้เป็นอ านาจของผู้รับผิดชอบโครงการ            

มีหลักการดังนี้  
2.1  หัวหน้าหน่วยงานของผู้รับผิดชอบโครงการจะมีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงิน

ภายในโครงการที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจั ดจ้าง (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ าง                            
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 

2.2  ผู้รับผิดชอบโครงการมีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินภายในโครงการหลังจาก                               
ที่ได้รับอนุมัติเงินแล้ว โดยให้มีอ านาจจ่ายเงินในรายการเล็กน้อยที่ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ                   
จัดจ้าง (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) หรือรายการสิ่งของ                                            
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ที่ไม่สามารถขอใบเสร็จจากผู้ขายได้ โดยจะต้องให้ผู้ขายลงนามในใบส าคัญรับเงินเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน                                
ในการจ่ายเงินของโครงการนั้น และให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ลงนามรับรองการจ่ายเงินดังกล่าว                             
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีอ านาจจ่ายเงินภายในโครงการบางส่วน 

(3) การรายงานผลการด าเนินงาน (ข้อ 17) 
หลั กก า ร ขอ งสภ ามหาวิ ท ย าลั ย เ ดิ ม  ก า หนดว่ า เ มื่ อ สิ้ น สุ ด โ ค ร งก า ร                             

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดท างบการเงินและรายงานผลการด าเนินโครงการเสนอต่ออธิการบดีภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่การด าเนินโครงการเสร็จสิ้น โดยมีข้อสังเกตว่าควรแก้ไขเป็นให้รายงานผลการบริการ
วิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจต่อคณะกรรมการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ (ข้อ  17) เนื่องจาก                   
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ                 
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและมีหน้าที่เสนอข้อมูลดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยปีละหนึ่งครั้ง (ข้อ 8) 
จึงควรแก้ไขเป็น ให้ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดท างบการเงินและรายงานผลการด าเนินโครงการ                       
ต่อคณะกรรมการ 

(4) ข้อยกเว้นการน าส่งเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย เงินน าส่งหน่วยงาน และเงินน าส่ง
เข้ากองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ  (ข้อ 19 วรรคท้าย) 

หลักการของสภามหาวิทยาลัยเดิม ก าหนดว่าการน าส่งเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
เงินน าส่งหน่วยงาน และเงินน าส่งเงินเข้ากองทุนที่ต่ ากว่าอัตราที่ระเบียบก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจ                              
การพิจารณาของอธิการบดีหรือคณะกรรมการ  ซึ่งมีข้อสังเกตว่าควรก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะบุคคล
ที่จะร่วมกันพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราการน าส่งเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย เงินน าส่งหน่วยงาน                                     
และเงินน าส่งเงินเข้ากองทุน และให้พิจารณาจากเหตุผลและความจ าเป็นในแต่ละโครงการ ประกอบด้วย 
หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการก่อนการด าเนินโครงการสิ้นสุดลง             
จึงควรแก้ไขเป็น การน าส่งเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย เงินน าส่งหน่วยงาน และเงินน าส่งเข้ากองทุนที่ต่ ากว่า
อัตราที่ระเบียบก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการ 

(5) เงินคงเหลือของโครงการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ (ข้อ 22) 
หลักการเดิมของสภามหาวิทยาลัย ให้น าส่งเงินคงเหลือหลังจากโครงการสิ้นสุดลง

แล้วให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นรายได้สะสม  และน าส่งหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของผู้รับผิดชอบโครงการ                               
ในอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยมีข้อสังเกตว่าเงินคงเหลือหลังจากการด าเนินโครงการสิ้นสุดแล้วมีปริมาณน้อย
หรือไม่มี และเพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรเงินให้แก่การจัดโครงการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ                           
ที่แท้จริงควรน าส่งเงินคงเหลือดังกล่าวเข้ากองทุนสนับสนุนการบริการวิ ชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ                                       
จึงแก้ไขเป็นเมื่อด าเนินการตามโครงการสิ้นสุดลง  และยังมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงาน ให้น าเข้า
กองทุนบริการวิชาการและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2 ) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยโครงการ
บริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพลงนามและประกาศใช้ต่อไป 
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นางสาวปวีณา  แจ้งสกุล  นิติกรปฏิบัติการ  ชี้แจงว่า สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
หลักการ  และมอบให้ฝ่ายกฎระเบียบไปด าเนินการ ซึ่งขณะนี้ฝ่ายกฎระเบียบได้ด าเนินการพิจารณา
เรียบร้อยแล้ว 

นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มีข้อสังเกตว่า 
โดยข้อเท็จจริง คณะกรรมการไม่ได้แก้ไขแตกต่างไปจากที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่างที่เสนอมา                      
และให้ความเห็นชอบในหลักการกว้างๆ แล้วคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดแต่ละข้อตาม                  
หลักการใหญ่  โดยมีคณะกรรมการจากกฤษฎีกาช่วยดูในรายละเอียด ในการนี้ยังมี นายชนรรค์                    
พุทธมิลินประทีป  และว่าที ่ร้อยตรีขันธ์ชัย  วิจักขณะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ                           
ช่วยดูแลอยู่ในกรรมการชุดนี้ด้วย 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความ
คิดเห็นว่า เห็นด้วยกับ นายธีรยุทธ์   หล่อเลิศรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                               
ที่ด าเนินการ  และมีความเห็นตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ  และเห็นด้วยกับที่ต้องแก้ไข 
ตามท่ี นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ชี้แจงข้างต้น 

นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ชี้แจงว่า         
สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบหลักการร่างระเบียบ  และมอบให้คณะกรรมการพิจารณาในรายละ เอียด              
อีกครั้ง  ซึ่งคณะกรรมการได้ไปด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการเห็นควรแก้ไขตามร่างใหม่               
ที่เสนอข้ึนมา 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           
มีข้อสังเกต  2  ประเด็น  ดังนี้ 

1) ข้อ 19  ว่าด้วยการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจที่ไม่ใช้เครื่องมือและ
สาธารณูปโภคของหน่วยงาน  นั้น หากต้องใช้ห้องประชุมของหน่วยงาน ถือเป็นการใช้สาธารณูปโภค
หรือไม ่

2) ค าว่า “รายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย” หากมีการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้                    
ในโครงการและส่งมอบให้กับผู้จ้าง  บางครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  ยกตัวอย่าง โครงการ  10  ล้านบาท  
มีค่าอุปกรณ์  5  ล้านบาท  ใช้ในการส ารวจ การเดินทาง  2  ล้านบาท  และเงินเดือนนักวิจัย  3  ล้านบาท  
ในระเบียบจะต้องน าส่งร้อยละ 12  ของรายรับ  อาจต้องปรับลดเงินเดือนของนักวิจัย ท าให้ลดแรงจูงใจ               
ของผู้ต้องการท าวิจัยได้  ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้พบมา  ฉะนั้นควรคิดค านวณส่วนต่าง ๆ ให้ได้ก่อน                      
หักค่าใช้จ่ายหรือไม ่

นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความ
คิดเห็นว่า ในประเด็นที่  ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
กล่าวมา  ในการประชุมคณะกรรมการมีการอภิปรายถึงการหักค่าใช้จ่าย ที่จะมีผลต่อทางปฎิบัติอย่างไร
บ้าง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงว่า จะคิดจากราคารวมเบื้องต้นก่อน  ซึ่งในรายละเอียดสามารถ
ครอบคลุมได้  และตั้งเป็นข้อสังเกตได้ว่า จะเกิดผลอย่างไรต่อไป  หากคู่สัญญาพิจารณาแล้วไม่สามารถรับ
ได้  มหาวิทยาลัยจะต้องแก้ไขร่างสัญญาเป็นหลัก  
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นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ชี้แจง
เพ่ิมเติมว่า ในข้อ  19  ย่อหน้าสุดท้าย ความว่า “โครงการใดมีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจน าส่งเงิน
ตามอัตราที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราที่ต้องน าส่ง                  
ดังกล่าวได้ โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการก่อนการด าเนินโครงการ
สิ้นสุดลง” ซึ่งครอบคลุมในข้อสังเกตที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวไว้ 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เสนอแนะ จะช่วยพิจารณาแก้ไขข้อความในส่วนข้อ 19  ย่อหน้าสุดท้าย ที่ นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ชี้ แจง  ให้มีข้อความครอบคลุมในประเด็นที่ ได้ตั้ งข้อสั ง เกตไว้                            
ให้ครอบคลุมมากขึ้น และจะเสนอให้กับ นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกครั้ง 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  พิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไข                   
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

มติสภา มทร.กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยโครงการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ พ.ศ. . . . .                            
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุน
การบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ พ.ศ. ....  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 2/ 2563                     
ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2563  อนุมัติหลักการจัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                      
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ พ.ศ. ....  เพ่ือให้การส่งเสริมและสนับสนุน
การบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวของมหาวิทยาลัย        
โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายกฎระเบียบ ด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการ                                              
ของสภามหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ พ.ศ. ....  ที่ได้ด าเนินการแก้ไข                
ตามหลักการของสภามหาวิทยาลัยแล้ว ดังนี้ 

โดยสาระส าคัญสรุปที่แก้ไขซึ่งแตกต่างไปจากหลักการของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) รายได้ของกองทุน (ข้อ 7) 
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ ฝ่ายกฎระเบียบ มีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยยังไม่เคยเก็บเงินสะสมเข้ากองทุนและในปัจจุ บัน                    
ไม่มีเงินสนับสนุนการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ ซึ่งหากจะต้องรอให้กองทุนได้รับเงินรายรับ                  
ตามอัตราที่ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยโครงการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะ
ธุรกิจ พ.ศ. .... ก าหนด ซึ่งมีอัตราน้อย อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่กองทุนจะมีเงินเพียงพอ                             
ต่อการน าไปใช้เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการยืมเงินจากกองทุนไปใช้ด าเนินโครงการก่อนที่จะได้รับเงิน
สนับสนุนจากผู้ให้ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  ประกอบกับเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ จะต้องสนับสนุน
งานด้านนี้ให้มีความเป็นเลิศด้วย จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพิจารณาจัดสรร
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เงินทุนประเดิมให้กองทุนบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจตามอัตราที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร                       
และอาจจะพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมได้อีก    

(2) หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนบริการวิชาการ
หรือบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ข้อ 11) 

หลักการของสภามหาวิทยาลัยเดิม ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
สนับสนุนบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจมีหน้าที่และอ านาจในการพิจารณาชะลอหรือยั บยั้งโครงการ
บริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน หากไม่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์                             
โดยมีข้อสังเกตว่าหน้าที่ดังกล่าวจะก าหนดไว้ในข้อ 15 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุน                                     
ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการแล้ว 

(3) การเลิกกองทุน (ข้อ 17) 
หลักการของสภามหาวิทยาลัยเดิม ในการเลิกกองทุนให้น าส่งเงินเป็นเงิน                                    

ของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อสังเกตว่า เงินกองทุนควรน าส่งให้มหาวิทยาลัยเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลั ย 
และให้น าส่งทรัพย์สินจากกองทุนให้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยด้วย จึงแก้ไขความในข้อ 17 ดังนี้                   
“การเลิกกองทุนให้เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย และให้น าส่งเงินและทรัพย์สินของกองทุนที่เหลือ
เป็นเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2 ) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุน
สนับสนุนการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือลงนาม                            
และประกาศใช้ต่อไป 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า ใครเป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ 

นางสาวปวีณา  แจ้งสกุล  นิติกร  ปฏิบัติการ  ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริหาร
กองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ ประกอบไปด้วย 

(1) อธิการบดี  เป็นประธานกรรมการ 
(2) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ 

  ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย 
(3) คณบดี  เป็นกรรมการ 
(4) ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นกรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ ให้รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   สอบถามว่า เพราะเหตุใด
มหาวิทยาลัยจึงไม่มีเงินเก็บสะสม 
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นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย   ชี้แจงว่า                 
ก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยไม่มีการเก็บเงินกองทุน  ทางนักวิจัยจึงต้องใช้เงินส่วนตัวในการท างานวิจัย     
ด้วยตนเอง  จึงเป็นที่มาในการขออนุมัติกองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ          
มีข้อสังเกตว่า ในข้อ 6 หัวข้อ “ให้กองทุนมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้” และข้อ  8  หัวข้อ “เงินของกองทุน                 
ให้ใช้เพ่ือการดังต่อไปนี้” มีความคล้ายคลึงกัน  และเสนอแนะให้น ามารวมในข้อระเบียบเดียวกัน                     
และน าค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยรว่มด้วย 

นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความ
คิดเห็นว่า เห็นด้วยกับศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                
ให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขโดยให้น ามาพิจารณาก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความ
คิดเห็นว่า อาจไม่จ าเป็นต้องน าหัวข้อดังกล่าวมารวมกัน  ในระเบียบควรจะเขียนวัตถุประสงค์ของระเบียบ 
และมี เป้าหมาย วิธีการต่างๆ  ซึ่งจะท าให้ระเบียบมีความชัดเจนขึ้น 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  สอบถามว่า                 
กองทุนฯ เคยมีผลงานอะไรบ้าง  ได้เงินกลับเข้ากองทุนฯ มากน้อยแค่ไหน  และเคยมีเงินขาดระบบหรือไม่  
อย่างไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
ชี้แจงว่า  กองทุนฯ ยังไม่เคยมีการจัดตั้งมาก่อน  เดิมหากมหาวิทยาลัยมีการรับงานวิจัยจากภายนอก                
หรือรับงานบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก เงินรายได้ที่ส่งเข้ามหาวิทยาลัยจะถูกส่งเข้า                         
เป็นเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัย 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า มหาวิทยาลัย                                               
เคยมีกองทุนฯ มาก่อนหรือไม่ 

นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความ
คิดเห็นว่า ในวรรคแรกของระเบียบฯ ความว่า “โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งกองทุนสนับสนุน ...”                  
แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยยังไม่เคยมีกองทุนฯ  ซึ่งหากตั้งกองทุนฯ  จะต้องของบประมาณในส่วนอ่ืน        
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นเงินตั้งต้นทุนให้กับกองทุนฯ  หลังจากนั้น นักวิจัยจะสามารถขอเบิกเงินได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบภายในกองทุนฯ ที่ก่อตั้งขึ้น  ในเรื่องการร่างระเบียบ  หากเห็นสมควรว่าควรร่าง               
อย่างละเอียด  อาจมีข้อความคล้ายคลึงกันบ้าง จะรวมข้อ 6  และ  ข้อ  8  หรือไม่ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ตามความเหมาะสม 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอแนะ
เพ่ิมเติมว่า ในการร่างระเบียบต่าง ๆ โดยบางเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับการเงิน  ควรมีคณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายการเงิน ร่วมด้วย                 
เพ่ือจะได้ช่วยพิจารณาความรอบคอบ ความเหมาะสม  และครบถ้วน ตามระเบียบการเงิน 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย
กับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
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มติสภา มทร.กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ พ.ศ. ....
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารและ            
การด าเนินงานวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
(ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. ....  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 3/ 2563                    
เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2563 อนุมัติหลักการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย
การบริหารและการด าเนินงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2562               
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 2 ประการ (1) แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย
นานาชาติ  และ (2) เพ่ิมรายละเอียดการจ่ายเงินของวิทยาลัยนานาชาติ โดยมอบคณะกรรมการพิจารณา
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายกฎระเบียบ แก้ไขข้อบังคับให้เป็นไปตาม
หลักการของสภามหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอสาระส าคัญการแก้ไข ดังนี้ 

(1) แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ (ร่างข้อ 3) 
โดยคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ ฝ่ายกฎระเบียบ เห็นควรเพ่ิมลักษณะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเพ่ิม
ลักษณะให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิเทศสัมพันธ์อีกหนึ่งลักษณะหนึ่ง ในข้อ 7 (4) ดังนี้ 

ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงาน
วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2562 

ร่างข้อบังคับ 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
ประกอบด้วย  

(1) อธิการบดี เป็นประธาน 

(1) รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบด้านวิชาการ เป็นกรรมการ 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน                  
(ซึ่งอธิการบดีเสนอชื่อ) เป็นกรรมการ 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน 7 คน  
(ซึ่งอธิการบดีเสนอชื่อ) เป็นกรรมการ (โดยต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ในด้านการศึกษา /
การงบประมาณและการเงิน /บริหารงานบุคคล /กฎหมาย 
หรื อมีประสบการณ์การสร้ า ง เครื อข่ ายวิ ช าการกับ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานทั้งใน  และต่างประเทศ) 
(4) ผู้บริหารหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จ านวน            
ไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ (ซึ่งอธิการบดีเสนอชื่อ) โดย
จะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ              

ข้อ 7  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
อ านวยการ  ประกอบด้วย 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายก 
สภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อเป็นประธาน 

(2) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ 

(3) รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบด้านวิชาการ เป็นกรรมการ 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน 
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อ เป็นกรรมการ 

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกิน              
5 คน ซึ่งอธิการบดีเสนอชื่อ โดยจะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ ยวชาญเป็นที่ ประจั กษ์ ในด้ านการศึ กษา
การงบประมาณและการเงินการบริหารงานบุคคล
กฎหมาย หรือวิเทศสัมพันธ์ หรือมีประสบการณ์การสร้าง
เครือข่ายวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงาน              
ทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ เป็นกรรมการ 
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ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงาน
วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2562 

ร่างข้อบังคับ 

ใ ห้ คณบดี  เ ป็ น ก ร รมกา ร แล ะ เ ล ข านุ ก า ร  แล ะ ใ ห้
คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยนานาชาติตั้งพนักงาน
วิทยาลัยนานาชาติจ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ได้ให้อธิการบดีเลือกกรรมการอ านวยการคนหนึ่ งเป็น                   
รองประธานกรรมการ 

 (6) ผู้บริหารหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจ านวน                    
ไม่เกิน 5 คนซึ่งอธิการบดีเสนอชื่อโดยจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
และการด าเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นกรรมการ
ให้คณบดีเป็นกรรมการ เลขานุการ และคณะกรรมการ
อ านวยการอาจแต่งตั้งพนักงานวิทยาลัยนานาชาติจ านวน 
ไม่เกิน 2 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ 

 
(2) แก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ (ร่างข้อ 4) 
เนื่องจากการแก้ไของค์ประกอบและล าดับในข้อ 7 ท าให้กระทบต่อล าดับข้อ                       

ในการก าหนดวาระของกรรมการ จึงต้องจัดล าดับข้อใหม่ให้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

(3) เพ่ิมรายละเอียดการจ่ายเงินของวิทยาลัยนานาชาติ (ร่างข้อ 5) 
ตามหลักการของสภามหาวิทยาลัยเห็นควรเพ่ิมรายจ่ายของวิทยาลัยนานาชาติ                            

2 รายการ ได้แก่ ค่าบ ารุงสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าสาธารณูปโภค                              
ตามที่เจ้าหนี้เรียกเก็บหรือตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้น าส่ง จึงเห็นควรยกเลิกความในข้อ 30 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2562 โดยเพ่ิมเป็นความใน (6) และ (7) ของข้อ 30 
ดังกล่าว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                           
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหาร                         
และการด าเนินงานวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....          
เพ่ือเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามและประกาศใช้ต่อไป 

ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   แสดงความ
คิดเห็นว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมา ติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้                  
จึงขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัยที่ได้กรุณาเห็นชอบ  และอนุมัติการปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบ            
ตามที่ได้เสนอไว้  ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติเป็นของส่วนรวมในมหาวิทยาลัย   ฉะนั้น ต้องให้ความส าคัญ               
กับสภามหาวิทยาลัยในการมีส่วนร่วมเช่นกัน 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   ฝาก รองศาสตราจารย์                  
ดร.บุญศิริ   อนันตเศรษฐ  ซึ่งท่านเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาก่อน             
รวมถึงมีเครือข่ายกับบุคคลภายนอก และการติดต่อกับนานาชาติ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย            
อย่างกว้างขวาง  และให้ดูตามความเหมาะสม 
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นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอแนะให้
อธิการบดีและผู้บริหาร เสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบโดยไม่ต้องผ่านสภามหาวิทยาลัยอีก 

มติสภา มทร.กรุงเทพ   
1. เห็นชอบและอนุมัติ   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                  

ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
(ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. ....  ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

2. เห็นชอบให ้ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ดร. จีระ  หงส์ลดารมภ์  และศาสตราจารย์ ดร. พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ด ารงต าแหน่งในคณะอ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ  โดยเป็นประธาน 1 ท่าน                   
และกรรมการ  2  ท่าน 

เนื่องจากในวาระที่  4.4  เรื่อง การแต่งตั้งต าแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สวัสดิ์  ศรีเมืองธน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้บริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  อาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และนายพิษณุวัตร  สุจวิ พันธ์   อาจารย์  คณะบริหารธุ รกิจ                           
มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระดังกล่าวจึงขออนุญาตออกจาก  ที่ประชุม  โดย นายสมพร  ปิยะพันธ์                  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแทนเป็นการชั่วคราว 

4.4 การแต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน 5 ราย 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในคราวการประชุมครั้งที่                
3/ 2563 เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2563 ระเบียบวาระท่ี 4.11  ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายสมพร  ปิยะพันธ์ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม                 
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อีกหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับตั้งแต่วันที่  7  เมษายน  2563  ถึงวันที่  3  ตุลาคม  2563 นั้น 

เพ่ือให้การบริหารกิจการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง อาศัยความตามมาตรา 25 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  นายสมพร  ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี จึงขอ
เสนอค าแนะน าต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาผู้มีคุณสมบัติ ตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน  เพื่อแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี จ านวน 5 ราย ดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับ 

 
ชื่อ – นามสกุล 

คุณสมบัติตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล พ.ศ. 2548 

 
ภาระงาน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ   
ศิริชานนท์ 

การศึกษา ปริญญาโท (คณิตศาสตร์ ) 
ท าการสอนในมหาวิทยาลัย 15 ปี 
ประสบการณ์ด้านการบริหาร 
- รองอธิการบดี 6 เดือน 

ด้านวิชาการและ
ประชาสัมพันธ์  
ก ากับดูแล 
- ส านักส่งเสริมวิชาการ              
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ล าดับ 

 
ชื่อ – นามสกุล 

คุณสมบัติตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล พ.ศ. 2548 

 
ภาระงาน 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัย 11 ปี 
- หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 ปี 
- ประธานสภาคณาจารย์และ   
   ข้าราชการ 6 ปี 
- ประธานที่ประชุมประธานสภา  
   คณาจารย์และข้าราชการแห่ง  
   ประเทศไทย (ทปสท.) 2  ปี 

  และงานทะเบียน  
- ส านักวิทยบริการและ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ส านักงานสหกิจศึกษา 
- ส านักงานประกันคุณภาพ  
  การศึกษา 
- ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. พิชัย  จันทร์มณี 

การศึกษา ปริญญาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
ท าการสอนในมหาวิทยาลัย 15  ปี 
ประสบการณ์ด้านการบริหาร 
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2ปี 
- ผู้ช่วยอธิการบดี 1 ปี 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ปี 
- หัวหน้าสาขาวิชาวิศวอุตสาหการ 4 ปี 
- ประธานหลักสูตรปริญญาโท 
  (วิศวกรรมการผลิต) 4 ปี  

ด้านบริหารงานบุคคลและ
วิทยาลัยนานาชาติ 
ก ากับดูแล 
- กองบริหารงานบุคคล 
- วิทยาลัยนานาชาติ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์   
ศรีเมืองธน 

การศึกษา ปริญญาโท 
ท าการสอนในมหาวิทยาลัย 15 ปี 
ประสบการณ์ด้านการบริหาร 
- รองคณบดี 6 ปี 
- ผู้ช่วยอธิการบดี 4 ปี 
- รองอธิการบดี 2 ปี 6 เดือน 

ด้านกายภาพและภูมิทัศน์ 
ก ากับดูแล 
- กองกลาง 
- ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน 
- งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัย  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นพรัตน์   
ภัยวิมุติ 

การศึกษา ปริญญาโท 
(ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
ท าการสอนในมหาวิทยาลัย 15 ปี 
ประสบการณ์ด้านการบริหาร  
- รองอธิการบดี 6 เดือน 
- ผู้ช่วยอธิการบดี 6 เดือน 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 12 ปี 
- ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะ มทร.กรุงเทพ 4 ปี 
- ผู้จัดการคลิกนิกเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ 7 ปี 

งานด้านแผนและ
งบประมาณ งานบริการ
วิชาการ งานวิจัยและ
ฝึกอบรม 
ก ากับดูแล 
- กองนโยบายและแผน 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- การบริการวิชาการ 
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ล าดับ 

 
ชื่อ – นามสกุล 

คุณสมบัติตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล พ.ศ. 2548 

 
ภาระงาน 

5. นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ์ การศึกษา ปริญญาโท (สาขาบริหารการเงิน), 
Master with focus on international 
marketing, Malardalen University Sweden 
ท าการสอนในมหาวิทยาลัย 15 ปี 
ประสบการณ์ด้านการบริหาร 
- ผู้ช่วยอธิการบดี 2 ปี 
- รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  
  คณะบริหารธุรกิจ 3 ปี 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริหารธุรกิจ 4 ปี 

ด้านการคลัง วิเทศสัมพันธ์
และกิจการทั่วไป 
ก ากับดูแล 
- กองคลัง 
- วิเทศสัมพันธ์ 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 วรรคสี่  ประกอบมาตรา 17 (10)                      
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ .ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย                 
เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน 5 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  9  เมษายน  2563 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า  คณบดีสามารถ    
ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีได้หรือไม่ 

นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ชี้แจงว่า ในมาตรา 
44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548  ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า                 
ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ               
เทียบเท่าคณะ จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินกว่า  1  ต าแหน่งไม่ได้ จะท าได้ก็แต่เพียงการรักษาราชการ
แทนต าแหน่งอ่ืนได้อีก  1  ต าแหน่ง  ไม่เกิน  180  วัน เท่านั้น 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  สอบถามว่า มหาวิทยาลัยแต่เดิมมีรองอธิการบดีก่ีท่าน 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ชี้แจงว่า                     
มีรองอธิการบดีทั้งหมด  5  ท่าน  โดยต าแหน่ง รองอธิการบดีคนเดิม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว  
เอ่ียมแฉล้ม  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  เปลี่ยนเป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบใหแ้ต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน  5  
ราย  เป็นระยะเวลา  180  วัน  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  9  เมษายน  2563  ถึงวันที่  5  ตุลาคม  2563 

ประธานที่ประชุม เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์   ศรีเมืองธน  เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  กลับเข้าประชุมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิริยะ  ศิริชานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ์  อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .พิชัย  จันทร์มณี  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร  กลับเข้าประชุม 
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4.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์                                
และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/ 2563 วันพุธที่  18  มีนาคม  2563                             
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงเพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร                  
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เนื่องจากเปลี่ยนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                    
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน จ านวน 1 คน ได้แก่  

เดิม อาจารย์โสภา หนูแดง  เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังรายละเอียดข้างต้น 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบและอนุมัติ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์                    
และเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

4.6 ขออนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความประสงค์ขออนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรม     
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการ
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/ 2563 วันพุธที่  18  มีนาคม  2563  โดยมีเหตุผล และสาระส าคัญ                                  
ในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

“ภายใต้หลักการและความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรปริญญาอุตสาหกรรม 
ศาสตรบัณฑิต ด้านเทคโนโลยีอุตสาหการเป็นด้านวิศวกรรมการผลิต เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต                         
ของเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันในอนาคตให้ตอบสนองต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตามความต้องการของตลาดแรงงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ                      
เพ่ือให้หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองนโยบายอุตสาหกรรม 
Thailand 4.0  โดยสาระส าคัญของเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร สรุปได้  2 ประการ คือ 1)                       
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ที่ก าหนดให้หลักสูตรที่ให้ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
หรือปฏิบัติการ  และ 2) เพ่ือให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์เป็นนักปฏิบัติ ที่รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ และมีความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งหลักสูตรได้ออกแบบให้เป็นหลักสูตรนักปฏิบัติ  เน้นภาคปฏิบัติมากข้ึน 
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โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2563                     
ภายใต้เหตุผลและสาระส าคัญดังกล่าว โดยการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                     
และคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ทั้งนี้  ได้ผ่านการให้ค าปรึกษาและเสนอแนะ                      
จากผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรตามขั้นตอน” 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) ดังรายละเอียดข้างต้น 

รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค  ผู้พัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
สอบถามว่า รายวิชาที่ปรับปรุงมีหลายวิชา ที่มีการแยกภาคทฤษฎี  1  หน่วยกิต  และภาคปฏิบัติการ                      
2  หน่วยกิต  นั้น มีวัตถุประสงค์อย่างไร 

นางสุวิมล  เจียรธราวานิช  อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ชี้แจงว่า               
เพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยต้องแยกว่า
ภาคทฤษฎีมีจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดเท่าใด  และภาคปฏิบัติการมีจ านวนหน่วยกิตทั้ งหมดเท่าใด                  
เพ่ือใหส้ามารถรองรับนักศึกษาท่ีต้องการเทียบโอนหน่วยกิตได้ 

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
สอบถามว่า เป็นหลักสูตรสหกิจศึกษาใช่หรือไม่  และเป็นหลักสูตรต่อเนื่องหรือไม่ 

นางสุวิมล  เจียรธราวานิช  อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ชี้ แจงว่า                 
เป็นสหกิจศึกษา ชั้นปีที่  4  ภาคการเรียนที่  2  และไม่ใช่หลักสูตรต่อเนื่อง สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
สอบถามว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นการผลิตบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมที่จะไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์
ตามหลักการของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมใช่หรือไม่ 

นางสุวิมล  เจียรธราวานิช  อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ชี้แจงว่า                                    
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น  2  ส่วน คือ ครูช่าง  และหัวหน้าช่าง  ที่จะท างาน                                            
ในภาคอุตสาหกรรมจะท างานร่วมกับวิศวกร  เช่น หัวหน้าคนงาน เป็นต้น 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบและอนุมัติ  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

4.7 ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 
วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

วิทยาลัยนานาชาติ มีความประสงค์ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.  2563) ซึ่ งผ่ าน                         
การพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/ 2563 วันพุธที่  18  มีนาคม  2563  โดยมีเหตุผล                             
และสาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
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“ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กลไกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)                               
มุ่งไปสู่ ยุค 4.0  โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนตอบสนองนโยบายดังกล่าว ก่อให้เกิดการท่องเที่ยว 
4.0 ธุรกิจไมซ์ (MICE)  และอุตสาหกรรมการบริการ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษานานาชาติใน
ระดับอุดมศึกษา เข้าสู่การท างานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และมี โอกาสได้                      
เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนี้                                         
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา มุ่งหวังให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล มีทัศนคติ
ที่เหมาะสมกับการท างานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถท าโครงการวิจัยมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้เป็นมาตรฐานสากล 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นสถาบันผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล และตามมาตรฐานสมรรถนะ (competency 
standard)  ขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวและบริการ โดยใช้ผู้สอนที่มีคุณสมบัติ ให้
การศึกษา การฝึกอบรม และ/หรือฝึกประสบการณ์ในการท างาน ตามเกณฑ์พ้ืนฐานในการรับรองมาตรฐาน
ของบุคลากรวิชาชีพท่อง เที่ ยวและวิชาชีพ การบริการ  ให้บัณฑิต เป็นที่ ต้ องการของสั งคม                              
ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ สถาบันต้องรับผิดชอบในเชิงวิชาการให้มีความเข้มแข็ง                     
ในการที่จะสนับสนุนผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาให้มีความพร้อมในการเรียนทุกด้าน รวมถึงการฝึกปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งสนับสนุนการท าวิจัย โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยน                 
ในเชิงวิชาการระหว่างคณาจารย์และผู้เรียน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ/ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังรายละเอียดข้างต้น 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ในสาขาวิชาการท่อง เที่ ยวและการบริการมีคู่ แข่ งมากน้อย เ พียง ใด                               
และ มีมหาวิทยาลัยแห่งใดเปิดหลักสูตรดังกล่าวบ้าง 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดให้นักศึกษาได้ฝึกงานอย่างไร  และจัดให้ฝึกงานที่ไหน                             
หากมหาวิทยาลัยมีโรงแรมภายในมหาวิทยาลัยจะเป็นไปได้มากน้อย เพียงใด  เพ่ือเป็นประโยชน์                      
ต่อนักศึกษา  และมหาวิทยาลัย 

ดร. สายฝน  ชัยรุ่งเรือง  อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ  ชี้แจง 2 ประเด็น ดังนี้ 
1. สาขาวิชาการท่องเที่ ยวและการบริการ  มีคู่แข่งค่อนข้างมากพอควร                          

มหาวิทยาลัยจึงได้สร้างความโดดเด่น  ด้วยการเน้นด้านวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับให้
นักศึกษาไดม้ีวิชาเฉพาะเลือก ที่มหาวิทยาลัยอื่นยังไมไ่ด้เปิดสอนให้นักศึกษาได้เลือกเรียนอีกด้วย 
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2. นั กศึ กษ าขอ ง มหา วิ ท ย าลั ย ไ ด้ มี ก า ร ฝึ ก ง าน กั บ บ ริ ษั ท ใ นปร ะ เ ท ศ                                          
และต่างประเทศ  โดยล่าสุด การส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น เริ่มมีการเปิดบริษัท
เหมือนเดิมแล้วหลังจากเกิดผลกระทบโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  จึงไม่เกิดผลกระทบกับ
นักศึกษาฝึกงานแต่อย่างใด 

3. เห็นด้วยอย่างยิ่ งกับการเปิดโรงแรมในมหาวิทยาลัย  เพราะนอกจาก                       
จะเป็นประโยชน์กับสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ  ยังเป็นประโยชน์ต่อคณะอ่ืน ๆ ด้วย 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความ
คิดเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ท าให้เศรษฐกิจของโลกชะลอตัว  
และหากฟ้ืนตัวช้า อาจมีผลกระทบต่อนักศึกษาที่จบใหม่เป็นอย่างมาก  อาจารย์มีความเห็นอย่างไรในเรื่อง
ดังกล่าว  และมีการเตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร 

ดร. สายฝน  ชัยรุ่งเรือง  อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ  แสดงความคิดเห็นว่า 
นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่มาจาก สาธารณรัฐ                    
ประชาชนจีน  ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มฟ้ืนตัวได้แล้ว  ส่วนนักศึกษาที่จะท างานในประเทศไทย                         
อาจมีผลกระทบในการประกอบอาชีพในโรงแรมหรือสายการบิน  จึงเสนอให้นักศึกษา  มองหาอาชีพ                        
ที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียนมา สามารถข้ามขีดความสามารถ ไปยังสายงานอื่น ๆ ให้ได ้

นายชัยศักดิ์   คล้ายแดง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ฯ                        
มีข้อสังเกตว่า วิชาของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ ที่มีความคล้ าย                   
กับคณะศิลปศาสตร์ค่อนข้างมาก  และมีอาจารย์ที่จบการศึกษาทางด้านท่องเที่ยวส่วนใหญ่  เพราะเหตุใด 

ดร. สายฝน  ชัยรุ่งเรือง  อาจารย์ วิทยาลัยานานาชาติ  ชี้แจงว่า สาเหตุที่มี                
ความคล้ายกัน  เนื่องจากถูกบังคับด้วยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จึงท าให้มีวิชา
พ้ืนฐานที่ซ้ ากัน  ในส่วนของอาจารย์ที่อาจไม่ได้จบทางด้านโรงแรม  แต่มีประสบการณ์ทางสายงาน                 
การโรงแรมมากกว่า  14  ปี  และอาจให้อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี                    
ช่วยสอนนักศึกษาด้วยได้ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบและอนุมัติ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) 

4.8 ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิ จ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/ 2563                       
วันพุธที่  18  มีนาคม  2563  โดยมีเหตุผลและสาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

“หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตฉบับนี้ เป็นฉบับปรับปรุง ปีพุทธศักราช 2563                            
เพ่ือใช้ในการศึกษาระดับปริญญาโท 2 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                
ในการปรับปรุงครั้งนี้ได้พิจารณาหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                               
พ.ศ.2552  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม                          
เพ่ิมขีดความสามารถในสถานประกอบการ เป็นเลิศด้านบริหารวิชาชีพ ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์                              
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างกลไกความพร้อมในการพ่ึงพาตนเอง และสร้างผู้น ามืออาชีพในทุกระดับ                       
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรภายใต้หลักการและเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
โดยด าเนินงานจัดท าร่างหลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์
ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้ได้ผ่านการให้ค าปรึกษาและชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกตามขั้นตอน ร่วมกันวิเคราะห์ปรับปรุง โครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา จัดท าแผนที่                               
แสดงการกระจาย ส่งเสริมผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา                        
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                     
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน” 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติขออนุมัติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
สอบถามว่า หลังจากปรับปรุงหลักสูตรมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส  โพธิ์ทองแสงอรุณ  อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ  
ชี้แจงว่า ในส่วนของหลักสูตรเดิมที่มีการด าเนินงาน ปรากฏว่านักศึกษาไม่จบการศึกษาภายในระยะเวลา             
ที่ก าหนด  ในระยะท่ีผ่านมาเม่ือปี 2561  สามารถวางแผนการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดได้  มหาวิทยาลัยพยายามให้มีการสนับสนุนบทความวิจัย  เข้าสู่วารสารในฐานข้อมูล 
TCI ให้ได้ ถือว่าเป็นการแสดงถึงคุณภาพของหลักสูตร รวมถึงการน าวิชา น าเสนอบทความมาอยู่ในวิชา
พ้ืนฐาน ซึ่งจะท าให้เป็นจุดสนใจมากขึ้น 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ เห็นชอบและอนุ มัติ   หลั กสู ตรบริหารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

4.9 ขออนุมัติหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/ 2563 วันพุธที่                      
18 มีนาคม 2563  โดยมีเหตุผลและสาระส าคัญในการเสนอปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
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“เพ่ือให้หลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร มีความทันสมัย ตอบสนองกับความต้องการ                              
ของตลาดแรงงานทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.                   
และสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย” 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

1. หลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ช าวิศวกรรม อุตสาหการ                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต                      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ดังนี้ 

ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เสนอแนะว่า 
มหาวิทยาลัยได้ดึงอาจารย์จากประเทศอินเดียเข้ามาเป็นอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์หลายราย               
เห็นควรให้มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศอินเดียที่มีสถาบันเทคโนโลยีหลายแห่ง                
และยินดีที่จะประสาน  และผลักดันให้กับมหาวิทยาลัย  

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า เพราะเหตุใดจึงลด
หน่วยกิตรายวิชาภาษา  จาก  15  หน่วยกิต  เป็น  12  หน่วยกิต 

ดร. ปริญญา  ศรีสัตยกุล  อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ชี้แจงว่า 3  หน่วยกิต             
ที่ลดลงไป เป็นหน่วยกิตในรายวิชาเลือกเรียน  ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนภาษาอ่ืนเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษได้ด้วย  เช่น  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  สอบถามว่า                   
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีแผนการพัฒนาหลักสูตรที่จะให้นักศึกษาจบระดับปริญญาตรีสามารถ                     
ต่อระดับปริญญาโท ในคณะบริหารธุรกิจได้หรือไม่  ซึ่งจะท าให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสร้างความแตกต่าง  
และสามารถพัฒนาได้ก้าวไกลกว่า 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      
มีข้อสังเกตว่า มีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการประหยัดพลังงานในโรงงานหรือไม่ 

ดร. ปริญญา  ศรีสัตยกุล  อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  รับข้อเสนอแนะ                  
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังนี้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  มีข้อสังเกตว่า ชื่อและรายวิชา มีความซ้ าซ้อนกันกับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
ชี้แจงว่า โดยหลักการ จะมีกลุ่มวิชาแขนงเดิม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เรียกชื่อว่า อุตสาหกรรม                                   
การผลิต  ส่วนหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการจะมีกลุ่มแขนงวิชา                                
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ได้แก่ วิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ และวิศวกรรมการผลิต  มหาวิทยาลัย
เล็งเห็นความส าคัญของอุตสาหกรรม จึงยกระดับเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์                          
ซึ่งแยกมาจากวิศวกรรมเครื่องกล  ส าหรับในระดับปริญญาโทมีแขนงวิชาที่ เกี่ยวเนื่องกัน  ซึ่งมี                         
ความแตกต่างกันกับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  เน้นการผลิตบุคลากรที่ช านาญด้านเทคโนโลยีของครุศาสตร์  ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร        
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  เน้นการผลิตวิศวกร 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งที่ให้ข้อสังเกตคือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมใช้ชื่อเรียกว่า 
“วิศวกรรมการผลิต” เหตุใดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไม่ใช้ชื่อเรียกว่า “อุตสาหกรรมการผลิต”                  
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                   
มีข้อสังเกต  2  ประเด็น ดังนี้ 

1. ในรายชื่อของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมจะใช้ชื่อเรียกสาขาวิชาว่า “ครุศาสตร์เครื่องกล ครุศาสตร์อุตสาหการ ฯลฯ” และไม่มี                            
“ครุศาสตร์การผลิต”  เนื่องจากสาขาวิชาการผลิต จะอยู่ในสาขาวิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์                      
ใช้ชื่อเรียกสาขาวิชาว่า “วิศวกรรมการผลิต”  

2. หากใช้ชื่อเรียกสาขาวิชา ที่ ไม่มีในรายชื่อของส านักงานคณะกรรมการ                      
การอุดมศึกษา อาจารย์จะไม่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ เพราะไม่มีรหัสวิชา 

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แสดงความคิดเห็นว่า แต่เดิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใช้ชื่อเรียกสาขาวิชาว่า 
“ครุศาสตร์เครื่องกล” และท างานแข่งขันกับวิศวกรค่อนข้างยาก จึงใช้ชื่อเรียกสาขาวิชาว่า “ครุศาสตร์
(วิศวกรรมเครื่องกล)” แทน   

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แสดงความคิดเห็นว่า ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อใหม่ เป็น “สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล”             
หากไม่ตรวจสอบจากท าเนียบให้ถูกต้อง จะไม่สามารถอยู่ในรายชื่อของส านักงานคณะกรรมการ                       
การอุดมศึกษาได ้

รองศาสตราจารย์ชาญ  ถนัดงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                
แสดงความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือใช้ชื่อ สาขาวิชาครุศาสตร์
เครื่องกล โดยมีแขนงวิชาวิศวกรรมการผลิต  และแขนงวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  หลักสูตรจะอ้างอิง
ตามสาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอแนะว่า ควรให้คณะกรรมการพิจารณาทั้ง  2  หลักสูตรดังกล่าว อีกครั้ง  เพ่ือให้เกิด
แนวทางการปรับเปลี่ยนที่ถูกต้อง 
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ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
สอบถามว่า หลักสูตรมหาบัณฑิต มีนักศึกษาที่จบการศึกษากี่ราย  และในปัจจุบันได้รับเข้าศึกษาเป็น
จ านวนทั้งหมดเท่าไหร่ 

ดร. ภาณุเดช  แสงสีด า  ประธานหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ชี้แจงว่า นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว  8  ราย  และก าลังจะจบการศึกษาอีก                     
4  ราย  โดยในหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษา  15  รายต่อป ีตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ   
1. เห็นชอบและอนุมัติ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม                         

อุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  และน าข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา 

2. เห็นชอบและอนุมัติ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณา 

4.10 ข อ อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ธุ ร กิ จ ก า ร บิ น                                
คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/ 2563 
วันพุธที่  18  มีนาคม  2563  โดยมีเหตุผลและสาระส าคัญในการเสนอหลักสูตรใหม่ ดังนี้ 

“เนื่องมาจากความพร้อมและศักยภาพของคณะบริหารธุรกิจ จึงได้จัดท าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ 
มีความพร้อมทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการบิน                        
การเปิดเสรีภาคบริการทางการบินตามกรอบความร่วมมือทาง เศรษฐกิจและสังคมอาเซียน (AEC)                          
ของประเทศไทย การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง (HUB) การบินอาเซียนของไทยตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ รองรับการขยายตัวของธุรกิจสายการบิน และการพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาคต่าง ๆ 
ทั่วประเทศและทั่วภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ                    
ที่เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิม                            
และฐานบริการใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็งให้มีความสอดคล้อง                     
กับนโยบายรัฐบาลที่ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ “ประเทศไทย 4.0” ทั้งระบบ ให้มีกลไก                     
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ด้วยอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
และการบริการที่มีมูลค่าสูง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับ
ด้านการพัฒนาก าลังคนให้สถานประกอบการ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                            
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และพัฒนาประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
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คณะบริหารธุรกิจ ได้พิจารณาเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เ พ่ือให้ เกิดการตอบสนองความต้องการศึกษาต่อ                                            
และมีความต่อเนื่องของหลักสูตรตลอดจนมีความเหมาะสมกับภาระงานและอัตราก าลังที่คณะบริหารธุรกิจ
มีศักยภาพ อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหลักสูตรนี้สามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษา                            
ต่อได้โดยตรง” 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย  
และขอชื่นชมหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่กว้างขวาง หากนักศึกษาจบการศึกษาไปก็จะสามารถ
ประกอบอาชีพที่ดีได้ 

ดร.สิริเบญจา  กอวัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  สอบถามว่า 
เงินอุดหนุนบุคลากรถึงเป็นรายรับนั้น ถูกต้องหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ                  
และงานทะเบียน  ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ทางภาครัฐสนับสนุนให้  เงินอุดหนุนบุคลากร                 
จึงเป็นรายรับ 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
สอบถาม  3  ประเด็น  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีคู่แข่งมากน้อยแค่ไหน ในการเรียนการสอนหลักสูตรในประเภท
ดังกล่าว 

2. มีการวางแผนประเมิน  และมั่นใจมากน้อยแค่ไหนในการรับนักศึกษาตามแผน            
ที่วางไว้ ถึง  80  ราย  

3. นักศึกษาที่ต้องการเรียนหลักสูตรดังกล่าวจะต้องเคยข้ึนเครื่องบินมาก่อนหรือไม่ 
และจะมีโอกาสท างานบนเครื่องบินหรือไม่ 

นางสาวชฎาพร  จักรทอง  อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ  ชี้แจงทั้ง  3  ประเด็น  
ดังนี้ 

1. คู่แข่งต่างมหาวิทยาลัยมีค่อนข้างจ านวนมากพอสมควร  เนื่องจากเป็นสาขาใหม่                  
ที่นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมากในสถาบันภาครัฐ  ในภาคเอกชนมีมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตร
ดังกล่าวมาแล้วประมาณ  5  ปี ส่วนใหญ่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้สนใจที่จะเป็นบุคลากร
อุตสาหกรรมทางการบินเนื่องด้วยภาพลักษณ์ที่ดี   มหาวิทยาลัยได้จัดหาครุภัณฑ์แบบจ าลองเครื่องบิน 
Boeing 737 - 400  จากบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) ที่ใช้งานจริงมาก่อน  โดยมหาวิทยาลัย
ได้มีจุดขายคือ มีเคาน์เตอร์เช็คอิน การโหลดสัมภาระ และปริ้นบอร์ดดิ้งพาสได้จริง ๆ  ร่วมกับการเรียน                 
ฝึกปฏิบัติเมือ่เกิดสถานการณ์บนเครื่องบินในรูปแบบต่าง ๆ 

2. มหาวิทยาลัยค่อนข้างมีความมั่นใจในการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว 
โดยเมื่องานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครั้งที่ผ่านมาทางหลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์
ในหลักสูตรดังกล่าวให้นักเรียนที่เข้ามางานเปิดบ้านได้ทราบเป็นการล่วงหน้า ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจ 
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และเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยมหาวิทยาลัยจึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมในหลาย 
ด้านเป็นอย่างมาก ทั้งด้านศักยภาพ ด้านบุคลิกภาพ  ด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เกิดความสนใจมากขึ้น                         
ซึ่งในหลักสูตรจะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในตัวสนามบิน  หรือบนสนามบินเป็นเอเจนซี่ได้
หรือพนักงานโรงแรมก็ได้ พนักงานของรัฐในด้านการบินพลเรือนต่อยอดจนเป็นถึงพนักงานวิทยุการบิน 
หรือผู้ช่วยนักบินในอนาคต 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  สอบถามว่า                     
มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือไม่ 

นางสาวชฎาพร  จักรทอง  อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ  ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้                
รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัท วิทยุการบิน                    
แห่งประเทศไทย จ ากัด   ได้ช่วยวิพากษ์หลักสูตร สร้างแนวโน้ม ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ                         
ให้กับมหาวิทยาลัย รวมถึงท าความร่วมมือกับบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน)  

ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความ
คิดเห็นว่า มีความประทับใจหลักสูตรดังกล่าวเป็นอย่างมากและต้องการให้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส                         
โคโรนา (COVID-19)  ผ่านพ้นไปได้โดยเร็ว ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย 

นางสาวชฎาพร  จักรทอง  อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ  ชี้แจงว่า ถ้าคณะบริหารธุรกิจ
มีแผนในการสร้างหลักสูตรที่เป็นระดับนานาชาติในอนาคต 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบและอนุมัติ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

4.11 ขออนุ มัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขา วิชา วิศวกรรมศาสตร์                          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมสภา                      
วิชาการ ครั้งที่ 3/ 2563 วันพุธที่  18  มีนาคม  2563  โดยมีเหตุผลและสาระส าคัญในการเสนอ                  
หลักสูตรใหม่ ดังนี้ 

“การเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการเพ่ิม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยทั้งในส่วน                                          
ของภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม การผลิตบัณฑิตที่ เป็นนักวิจัย วิศวกรและนักวิชาการในระดับ                                  
ปริญญาเอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางวิศวกรรม เป็นกลไกที่ส าคัญทั้งในส่วนของภาคการศึกษา                       
และอุตสาหกรรมในระดับประเทศ ทั้งนี้หลักสูตรที่เปิดต้องมีความสอดคล้องตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานระดับชาติ” 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
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รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  มีข้อสังเกต  2  ประเด็น  ดังนี้ 

1. นักศึกษาที่จะต้องจบการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวจะต้องมีฐานข้อมูลตีพิมพ์                      
ในระดับนานาชาติ  และวารสารฐานข้อมูลใน TCI ระดับใด 

2. การให้น้ าหนักในการจดสิทธิบัตรมีคุณค่าเทียบเท่ากับการน าเสนอผลงาน
ระดับชาติ ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งผลงานระดับชาติจะอยู่ใน Quartile ใด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยจะต้องท าประกาศรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ กพอ. รับรอง 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความ
คิดเห็นว่า เป็นเรื่องที่ดีที่จะยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย การเปิดหลักสูตรปริญญาเอก                            
จะต้องมองข้ามผลก าไรที่จะได้รับ  บุคคลที่จะเรียนปริญญาเอก ต้องมีทุนในการศึกษาอยู่แล้ว                            
หรือมหาวิทยาลัยต้องมีทุนการศึกษา ให้กับบุคคลที่ต้องการเรียนปริญญาเอก ซึ่งงานวิจัยที่นักศึกษา
ปริญญาเอกจะต้องท าเพ่ือจบการศึกษา มหาวิทยาลัยจะต้องมีทุนให้อาจารย์และผู้ท าวิจัย และจะต้องมี
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่มีเวลาพบนักศึกษาง่าย เพ่ือท าให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว   ท า
ความร่วมมือกับผู้ที่มีประสบการณ์ ทางด้านธุรกิจในต่างประเทศ  หรือศาสตราจารย์  เข้ามาพลักดัน
หลักสูตรดังกล่าว 

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แสดงความคิดเห็นว่า การให้นักศึกษาจบปริญญาเอก ด้วยสิทธิบัตรนั้น ในประเทศไทยค่อนข้าง                        
ใช้เวลานาน  7  ปีอย่างต่ า  ในการที่จะได้รับสิทธิบัตร รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของเล็ก ๆ น้อย ๆ                               
การขอจบการศึกษาอาจจะยังไม่เหมาะสม  ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างรอบคอบ 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็นว่า  
ขอชื่นชมความพยายาม ที่จะหาพันธมิตรที่เป็น ศาสตราจารย์หรือนักธุรกิจต่างประเทศเข้ามารวมด้วย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
ชี้แจงว่า ในอนาคต มหาวิทยาลัยใคร่ขอความเกื้อหนุนจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์     
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ถือเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับอ้างอิงผลงานวิจัยมากที่สุด  3  ปี ติดต่อกัน                
จากฐานข้อมูลระดับโลก Web of Science ( ISI ) ตลอดจนท่านยังเป็นบรรณาธิการในฐานข้อมูลวารสาร 
Scopus  อีกหลายฉบับ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวแสดงความยินดี  
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แสดงความคิดเห็นว่า ต้องการให้มหาวิทยาลัยพิจารณารองศาสตราจารย์ ให้ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ             
เป็นศาสตราจารย์ให้มากขึ้น  สอบถามว่ามหาวิทยาลัยมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนในการเปิดรับสมัคร
นักศึกษาในระดับปริญญาเอก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
ชี้แจงว่า หลักสูตรดังกล่าวได้มีการเตรียมการก่อนหน้านี้แล้วในระยะเวลา   1  ปี ซึ่งมหาวิทยาลัย                       
ได้ตรวจสอบอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เป็นคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และสถาบันอาชีวศึกษา  ตลอดจนบุคคลภายนอก ซึ่งมีบุคคลแจ้งความประสงค์จะศึกษา
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จ านวนไม่น้อยกว่า  10  ราย  ท าให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นใจในการเปิดหลักสูตรมากขึ้น และได้ท าการ
ประชาสัมพันธ์ในบางส่วน  รวมถึงในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่เป็นเครือข่ายได้แจ้งความจ านงว่า พร้อมที่                
จะจัดสรรบุคลากรเพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบและอนุมัติ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

4.12 การแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหรรม 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในคราวการประชุมครั้งที่             
3/ 2563 วาระที่ 4.11 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ได้อนุมัติให้นายสมพร  ปิยะพันธ์ ลาออกจากจาก
ต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  

เพ่ือให้การบริหารกิจการและการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง อาศัยความตาม
มาตรา 34 วรรคสี่ มาตรา 28 ประกอบมาตรา 17 (10) แห่งพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  

นายสมพร  ปิยะพันธ์ รักษาราชการอธิการบดี จึงขอเสนอค าแนะน าต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์ ต าแหน่ง  รองอธิการบดี                            
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 วรรคสี่ มาตรา 28 ประกอบมาตรา 17 (10) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ .ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย                  
เพ่ือโปรดพิจารณา  

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า สามารถด ารง
ต าแหน่ง  2  ต าแหน่ง  ได้หรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์  ศรีเมืองธน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ชี้แจงว่า 
สามารถด ารงต าแหน่งได้  1  ต าแหน่ง  และรักษาราชการแทนได้อีก  1  ต าแหน่ง  โดยไม่เกิน  180  วัน 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิริยะ  ศิริชานนท์  ต าแหน่งรองอธิการบดี  เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ตั้งแต่วันที่  7  เมษายน  2563  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

4.13 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้ งที่  10/ 2562 เมื่อวันพุธที่                        
9  ตุลาคม  2562  ได้มีมติแต่งตั้งให้นายสมพร  ปิยะพันธ์ ต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                   
ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับตั้งแต่วันที่ 10  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่ 6  เมษายน  2563  ต่อมาสภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุม 



( 28 ) 

ครั้งที่ 3/ 2563 เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ต่อไปอีกเป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งใน                            
ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม โดยได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในหลายด้าน                    
เช่น จ านวนนักศึกษาที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ งบประมาณที่ได้รับจัด สรรลดลง รวมทั้งศักยภาพ                           
ในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยก็ลดลง ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการและด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย              
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นจะต้องสรรหาอธิการบดีเพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบงานทั้งปวง
ให้บรรลุพันธกิจ โดยจ าเป็นจะต้องวางยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพ่ือแก้ไข
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้ทันท่วงทีและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร  

ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลจึงขอหารือเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                      
ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552  

ข้อ 7 ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ด าเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม      
ข้อ 8 ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จได้ในก าหนดระยะเวลาตามวรรค
หนึ่ง หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอขอขยายระยะเวลาการสรรหาต่อนายก                        
สภามหาวิทยาลัยได้คราวละไม่เกินสามสิบวัน โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นประกอบด้วย 

ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มีดังนี้ 

1. ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. กรรมการสรรหาจ านวนสองคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของกรรมการ               
สภามหาวิทยาลัย และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตาม (1) 

3. กรรมการสรรหาจ านวนสองคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของหัวหน้า                  
ส่วนราชการ และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของ
คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

ข้อ 10 คณะกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพ่ือโปรดพิจารณา
การมอบให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการสรรหากรรมการสรรหาอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ อันเป็นปฏิบัติตามมาตรา 25 และ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                  
ราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย               
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552 
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ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ได้สอบถามว่าจะสามารถ
ด าเนินการไดแ้ล้วหรือไม่ เร็วไปไหมหรือต้องรอก่อนไว้ก่อนหรือไม่ 

นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความ
คิดเห็นว่า ประเด็นพิจารณามีอยู่ว่า นายสุกิจ  นิตินัย ได้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ไป  จะสามารถกลับมา                      
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีได้หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมได้เคยพิจารณาว่าในประเด็นนี้ว่าไม่ได้ท าสัญญาจ้าง                                             
ก่อนอายุครบ 60 ปี โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าต าแหน่งอธิการบดีเป็นต าแหน่งโปรดเกล้า สามารถด ารง
ต าแหน่งได้ตามวาระ และหากศาลมีค าพิพากษาให้สามารถกลับมาด ารงต าแหน่งอธิการบดีได้ แต่ด้วย                             
อายุเกิน  60  ปี  และไม่ได้ท าสัญญาจ้างไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการเพ่ืออยู่ ให้ครบตามวาระ                                
โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งนายสมพร  ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ท าหน้าที่รักษา
ราชการอธิการบดีจนครบ 180 วันไปแล้ว  และแต่งตั้งครั้งที่ 2 อีก 180 วัน โดยให้นายสมพร  ปิยะพันธ์ 
ลาออกจากคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนั้น เห็นว่าต าแหน่งอธิการบดีว่างลงแล้ว และมหาวิทยาลัย
ได้พิจารณาว่าต าแหน่งดังกล่าวว่างลงเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว จึงได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้มีค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
พิจารณาคดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เกี่ยวกับการรักษาการต าแหน่งอธิการบดีที่มีอายุเกิน  60  ปี                             
ซึ่งตัดสินว่าสามารถรักษาราชการแทนได้ และยังมีคดีความในท านองเดียวกันนี้ค้างอยู่ในศาลปกครอง                              
อีก 2 -3 คดี ซึ่งมีการน าเข้าที่ประชุมใหญ่เป็นที่ เรียบร้อย  แต่ยังไม่ทราบว่าผลคดีเป็นอย่างไร                            
ฉะนั้นมหาวิทยาลัยควรรอค าพิพากษาเสียก่อน 

 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความ
คิดเห็นว่า ขณะนี้ต าแหน่งอธิการบดีว่างลง เพราะท่านอธิการบดี (นายสุกิจ นิตินัย) ซึ่งมีอายุเกิน  60  ปี 
และไม่มีสัญญาจ้าง เป็นไปตามเงื่อนในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เมื่อตรวจสอบก็ปรากฏว่าท่านไม่ได้เซ็น
สัญญาจ้าง เมื่ออายุครบ 60 ปี ก็เข้าใจว่าต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งแปลว่า ต าแหน่งอธิการบดีว่างอยู่ 
มหาวิทยาลัยจึงตั้งให้นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี แสดงว่าต าแหน่งอธิการบดีว่างอยู่ 
และก็มีกฎหมายว่าต้องสรรหาอธิการคนใหม่ ซ่ึงเป็นเรื่องสามารถท าได้ตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่สมควร
ท าเพราะว่ามหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีผู้น าที่จะมาตัดสินใจในเรื่องราวต่าง ๆ ท่านสมพรก็ท าได้ดี ท าให้เกิด
สันติภาพและความสงบสุขในมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีความก้าวหน้า ดังนั้น
ถ้าจะมีการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ จึงอยากให้เลือกคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้เกิดความสงบสุข                                         
ในองค์กร  และต้องมีความสามารถในการตัดสินใจในการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ควรจะตั้งกรรมการ                               
สรรหาได้แล้วเพราะต้องใช้เวลาในการด าเนินการสรรหา และรอเวลาโปรดเกล้าด้วยก็จะพอดีกับช่วงเวลา                          
ที่เหลือในการรักษาราชการแทนอธิการบดีอีก 180 วัน ของนายสมพร ปิยะพันธ์ 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรรอการพิจารณาจากศาลปกครองสูงสุดในครั้งสุดท้ายก่อนดีหรือไม่ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย
กับความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  หากแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัย  โดยที่คดียังไม่สิ้นสุด อาจมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยได้  จะต้องให้ความเป็นธรรม              
กับนายสุกิจ  นิตินัย ซึ่งได้ขอยุติการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีเท่านั้น ยังไม่ได้ลาออกจากต าแหน่ง                                                      
จึงเห็นสมควรให้ชลอการสรรหาอธิการบดีออกไปก่อน หากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมแล้วก็ให้น าเสนอ                                    
ที่ประชุมพิจารณาใหม่ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยเพ่ิงจะแต่งตั้งรักษาราชการอธิการบดี เป็นระยะเวลา                                             
6  เดือน  ยังมีเวลาในการพิจารณาเรื่องนี้ จึงควรให้ชะลอการแต่งตั้งกรรมการสรรหาออกไป 2 - 3 เดือน 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  แสดงความ
คิดเห็นว่า ยินดีรับหน้าที่รักษาราชการอธิการบดี และรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  ให้ชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร               
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ด้วย นายสมพร  ปิยะพันธ์  ได้ขอลาออกจากการด ารงต าแหน่ งคณบดี                         
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงท าให้พ้นจากการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร ตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                          
พ.ศ. 2548  มหาวิทยาลัย  จึงต้องด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2556 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามข้อ 8 (2)                     
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ      
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ .ศ. 2556  เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  3  เมษายน  2563                     
ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร แทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ                                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์  สิทธินพพันธ์  คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548 ประกอบข้อ 8 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร                         
พ.ศ. 2556  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพ่ือโปรดทราบผลการคัดเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 การลาออกจากต าแหน ่ง และการแต ่งตั ้ง ร ักษาราชการแทนคณบด ี                             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  4/ 2563  เมื่อวันที่   8  เมษายน 2563                    
วาระที่ 4.4  เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการต าแหน่งรองอธิการบดี  5  ราย โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ                       
และอนุมัติแต่งตั้ งให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . พิชัย  จันทร์มณี  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                        
ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี นั้น 

ตามหนังสือที่  ศธ 0592 (2.15)/ 4260  ลงวันที่   11  เมษายน  2557 เรื่อง                 
ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ถึง อธิการบดีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร  ความว่า                               
“การแต่งตั้งคณบดี ผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดีอีกต าแหน่งถือเป็นการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามตามมาตรา 44  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร . พิชัย  จันทร์มณี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                        
แจ้งต่อที่ประชุมว่ า ยินดีที่จะด ารงต าแหน่ งรองอธิการบดี   และลาออกจากต าแหน่ งคณบดี                                
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ มีภารกิจที่ต้องด าเนินเร่งด่วนเร่ง                      
ในหลายด้าน และเพ่ือให้การบริหารกิจการและการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง อาศัยความตามมาตรา 34 
วรรคสี่ มาตรา 28 ประกอบมาตรา 17 (10) แห่งพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการอธิการบดี จึงขอเสนอค าแนะน า                                               
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชัย  จันทร์มณี  เป็นผู้รักษาการแทน                              
คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ   
1. เห็นชอบ  และอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.พิชัย  จันทร์มณี  ลาออกจาก

ต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  8  เมษายน  2563  เป็นต้นไป  และด าเนินการ                            
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 2. เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.พิชัย  จันทร์มณี  เป็นผู้รักษาการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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6.2 ก าหนดการพระราชทานปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

รักษาราชการแทนอธิการบดี  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์                
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  การพระราชทานปริญญาบัตรจึงขอเลื่อนก าหนดการ                        
อย่างไม่มีก าหนด 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  ในวันพุธที่  13  พฤษภาคม  2563  เวลา 13.30 น.  
โดยประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 

เลิกประชุมเวลา   18.20 น. 
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